
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 /2565 

วัน ศุกร์ ที ่ 26   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  (เวลา 09.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.           นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
9.           นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 
10.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 1.       นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
       ต าบลดงแดง 

 2. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3. นางบุผา   ดีสม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. นางสาวณัฏฐณิช  แก้ววงศา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 5. นางศิริวรรณ  วงศ์ค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6. จ่าโทธียศ  สุโนภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 7. นายพิชิตชัย  ภูมิเขต  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. พ.จ.ต.สายัณห์  วิเลศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9. นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกร 
 10. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 

 



 

-2- 

 

ผู้ไม่มาประชุม     -ไม่มี- 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง     
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

   1. ก าชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ด้วยนายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ ต าแหน่ง
 นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง ได้พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการหมดวาระ (เสียชีวิต) 
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
 หกสิบวัน นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
 ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2565 โดย
 จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 18 กันยายน 2565 นี้ 

  ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และ
 เที่ยงธรรม ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 พ.ศ.2562 ก าชับให้สมาชิกสภาเทศบาลฯวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณ เป็นโทษ แก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่
 และอ านาจ หากมีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
 สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี ตาม
 มาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

มติที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันจันทร์ ที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไม่มี)…………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 
  4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

   1. วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ  : เชิญ นายบุญสวย  พันธุ์สาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานการปฏิบัติงานของ
 คณะกรรมการแปรญัตติฯต่อที่ประชุมทราบ   
นายบุญสวย  พันธุ์สาง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ : ได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลดงแดง ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่าง  
 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้ันรับ
 หลักการ) เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  วันจันทร์  ที่ 
 15  สิงหาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจร่างเทศบัญญัติฯและมารอรับค า
 เสนอขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 16,17,18  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 
 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอค าแปรญัตติ 
 ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมี มติให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง 
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาเทศบาล  
 ต าบลดงแดง ได้ส่งให้โดยไม่มีการแก้เพ่ิมเติม ไม่มีการสงวน ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 และไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ   

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯมีข้อซักถามหรือไม่  
ก่อนจะขอมติที่ประชุมเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ผ่านการ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566ในวาระท่ี2ขัน้แปรญัตติ 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขั้นตอนต่อไป
 เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566  วาระท่ี 3 ขั้น   
 ลงมติ  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  ก่อนที่จะท าการลงมติให้ที่ประชุมสภาฯ พัก 20 นาที เมื่อถึงเวลาที่
 ก าหนดให้ประธานสภาเทศบาลฯเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าห้องประชุมและด าเนินการประชุม
 ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
   2.วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล ในวาระที่ 1 
ขั้นรับ 
 หลักการ 
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 หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาในวาระที่ 3 
 ขั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
 57 ก าหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็น
 เทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ขอให้ยกมือลงมติ 

มติที่ประชุม :  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2566  เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5   
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เชิญ นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ต าบลดงแดง เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
 หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
 พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
 ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้สมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุม 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอให้ประชุมสามวาระรวด โดยมี นางสีกา      
 อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และ ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 เป็นผู้รับรอง 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ไมท่ราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   เมื่อ 
 ไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
 ดงแดง  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5  สามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)   

 วาระท่ี 1.ขั้นรับหลักการ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
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นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : เสนอญัตติต่อสภาฯเพ่ือ
 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร    พ.ศ.
 ๒๕๖5 ด้วยอ าเภอจตุรพักตรพิมานได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ 
 เรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
 ประจ าครัวเรือนด้วยให้แล้วเสร็จ ซึ่งเทศบาลต าบลดงแดงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    
   ดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด จะให้
 ทางนิติกรน าเสนอต่อที่ประชุมทราบต่อไป 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ : เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยเทศบัญญัติดังกล่าวได้มี
 การเสนอต่อที่ประชุมเม่ือคราวประชุมสมัยสิสามัญสมันที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  วันจันทร ์
 ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ประชุมมีการลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติไปแล้วนั้น เนื่องจากมีตัวบท
 บางจุดไม่ตรงกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเอาไว้เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้
 ถูกต้องสอดคล้องตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดร่างที่จัดท าเดิมมีตัวบทหรือ
 บทบัญญัติบางข้อที่ไม่สอดคล้อง ซึ่งร่างเดิม มี 11 แต่ที่กรมส่งเสริมก าหนดจะมี 13 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายอุดม  บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามเกี่ยวกับโทษหากมีบางครัวเรือนที่ไม่ปฏิบัติตาม 
 ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามหรือบางครัวเรือนอาจจะมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับการจัดตั้งบ่อดักไขมันใน
 บริเวณบ้าน 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ : ก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นไปตาม
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายได้ให้อ านาจให้มีการยืดหยุ่นให้พิจารณา
 เป็นกรณีๆไป พิจารณาตามฐานะรูป หากสภาพครัวเรือนมีฐานะอยากจน อาจจะสร้างบ้านพอให้เป็น
 ที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่คับแคบไม่สามารถจะติดตั้งบ่อดักไขมันได้หากจะไปบังคับใช้ก็จะกลายเป็น
 ภาระให้กับพ่ีน้องประชาชน ในส่วนนี้ในการน ามาบังคับใช้ก็จะมีขมวดท้ายบทระบุข้อยกเว้นเอาไว้ ซึ่ง
 ตรงนี้ก็จะน ามาพิจารณาประกอบเป็นกรณีๆไป ตามความในบัญญัติ ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
 อ านาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้
 ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอสอบถามในส่วนของพ่ีน้องประชาชนที่จะสร้างบาน
 ใหม่จะต้องมีการขออนุญาตปลูกสร้างอาจจะมีการบังคับควบคุมได้แต่ในส่วนของบ้านเรือนที่มีการ
 ก่อสร้างแล้ว จะสามารถน าเทศบัญญัตินี้ไปบังคับใช้ได้อย่างไร ซึ่งดูแล้วก็เป็นบ้านที่มีฐานะ มีพ้ืนที่ตัว
 บ้านราคาก็เฉียดๆล้านแต่สร้างมานานหลายปีแล้วแต่เขาจะปล่อยน้ าทิ้งลงข้างก าแพงแลไหลลงสู่ถนน  
 และอ่างล้างหอมจะชอบปล่อยน้ าทิ้งลงข้างถนนท าให้ถนนเกิดตระใคร่น้ าส่งกลิ่นเหม็นและอาจท า
 ให้ผู้สัญจรไปมาลื่นล้มได้ 
นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ :    ในส่วนนี้ต้องใช้บทบัญญัติ ใน ข้อ ๕  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้
 บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนด
 มาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
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นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ :สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
 ดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
 ดงแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5   ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาร่าง
 เทศบัญญัติฯ  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัติฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติฯ หรือไม่ เมื่อ
 ไม่มีจะถือว่าที่ประชุมยืนยันตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง  เรื่อง การติดตั้ง 
 บ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภา
 เทศบาลฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว 
 ในการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 ก าหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ให้ที่ประชุม
 สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
 บัญญัติขอให้ยกมือลงมติ 

มติที่ประชุม :  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่องการติดตั้ง
 บ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565  เป็นเอกฉันท ์ (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออก
 เสียง 1 เสียง) 

  5.2.3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2565 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เชิญ นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
ต าบลดงแดง เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวด เดียวก็ได้ 
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  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
 หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
 พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
 ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้สมาชิกสภาเสนอต่อที่ประชุม 

นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอให้ประชุมสามวาระรวด โดยมี นางสีกา  อาจเจริญ 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และ บุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นผู้รับรอง 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   เมื่อไม่
 มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบล  
 ดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 สามวาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

  วาระท่ี 1.ขั้นรับหลักการ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ  : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ :  เสนอญัตติต่อสภาฯเพ่ือพิจารณา ร่าง
 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เจ้า
 พนักงานท้องถิ่นได้ปฏิบัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องเป็นไปตาม
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามประกาศ
 กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓ และตามบทบัญญัติ
 มาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยตราเป็น
 เทศบัญญัติจึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดงเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.
 ๒๕๖๕ นี้แทน  รายละเอียดจะให้ทางนิติกร น าเรียนต่อที่ประชุมต้อไป 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ :    ในสว่นของเทศบัญญัตินี้ทางเทศบาลได้ท าการหารือกับผู้น า
 ชุมชนและได้มีการด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมไปบ้างแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีได้
 ลงพื้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถเก่ียวนวดข้าวซึ่งในปีที่ผ่านมาอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 
 1,000 บาท ทุกคัน เมื่อมาพิจารณาแล้วรถรถเก่ียวยวดข้าวคันเล็กที่มีแรงม้าไม่เกิน 100 แรงม้า 
 และรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีขนาดใหญ่แรงม้าเกินกว่า 100 แรงม้า อัตราการเก่ียวข้าวต่อวันต่างกัน แต่
 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากันนั้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ทางเทศบาลต าบลดงแดงจึงได้มีการ
 เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติบางข้อให้สอดคล้องและครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 รวมถึงการประกอบการรถดั้ม รถขนดิน รถไถ โรงสีข้าว ฯลฯ ก็จะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
 และกฎบัญญัติควบคุมเอาไว้ในเทศบัญญัติฉบับนี้ด้วย  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯที่ได้ส่งให้กบั
 สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านไปแล้วนั้น เมื่อท่านได้ศึกษาและพิจารณาดูแล้ว หากเห็นว่าควรมีการ 
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 ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือควรลดอัตราค่าปรับและบทระวางโทษก็ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ท า
 การแปรญัตติฯได้เลย 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ :  สอบถามในส่วนนี้เราจะก าหนดเป็นค่าธรรมเนียมเลยและให้
 เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่จัดเก็บเลยหรือไม่เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่เห็นว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 รถดั้ม รถไถเลย 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ :  ปีที่ผ่านมา ในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องจักรชนิด
 อ่ืนทางเทศบาลยังไม่มีการด าเนินการเรียกเก็บ เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ลงพ้ืนที่จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม
 รถเก่ียวนวดข้าวเท่านั้น ซึ่งในการเก็บค่าธรรมเนียมจะมีการออกใบอนุญาตให้ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุปี
 ต่อปี เมื่อครบรอบฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่ก็ต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ ในเทศบัญญัติฉบับนี้จะ
 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจ าแนกเครื่องจักรออกประเภทแต่ละประเภทอ าไว้ หากร่างเทศบัญญัติ
 ฉบับนี้ตราเป็นเทศบัญญัติก็จะมีการประกาศใช้และน าไปเป็นข้อก าหนดในการเรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมต่อไป 

นายประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถไถนา ส่วนใหญ่ที่พ่ีน้อง
 ประชาชนซื้อรถไถนามาเพ่ือการเกษตรในครัวเรือน ตนคิว่าไม่เหมาะที่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 แบบแยกเป็นประเภทๆไป  แต่กรณีรถดั้ม รถเก่ียวนวดข้าว ก็เหมาะสมอยู่เพราะเป็นเครื่องจักรที่
 ก่อให้เกิดรายได้ แต่รถไถนาชาวบ้านไม่ได้มุ่งเน้นที่จะซื้อมาเพ่ือรับจ้างหารายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
 ซื้อมาเพ่ือท าการเกษตรเกษตรในครัวเรือนมากกว่า 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 :  เพ่ิมเติมเห็นด้วยกับที่ท่านประสิทธิ์  สมใจ น าเรียน
 ต่อที่ประชุม เพราะรถไถนาเป็นรถที่ใช้ทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะซื้อมาเพ่ือท า
 การเกษตรในครัวเรือน หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจริงๆ ตนอยากให้มีการประชาคมก่อน  
 และเสนอให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลื่อยยนต์เนื่องจากเป็นเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการประกอ
 อาชีพ หารายได้โดยการตัดไม้ขาย รับจ้างเลื่อยไม้ เป็นเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดรายไดโ้ดยตรง 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ :  ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามท่ีท่านประสิทธิ์  
 สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเรื่องรถไถ  จะมีข้อยกเว้นอยู่ผนวกท้ายบทอยู่ จะ
 มองที่พฤติการณ์ในการแสวงหาประโยชน์ หารายได้เช่น  หรือเป็นเพียงแค่การซื้อมาเพ่ือการประกอบ
 อาชีพทางการเกษตรใช้เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น ในส่วนนี้ก็จะข้อยกเว้นตามผนวกแนบท้ายอยู่ 
  เรื่องเลื่อยยนต์ตามท่ีท่านบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอต่อที่ประชุมให้มีการ
 เพ่ิมประเภทเครื่องยนต์ที่เห็นควรจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น ส่วนนี้จะบัญญัติไว้ในบัญชีอัตรา
 ค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฯ ข้อ 8  .กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
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  8.1 การเลื่อย การซอย การขัด  
  ก. ด้วยแรงคน  อัตรา 100 บาท  
  ข. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า  อัตรา 200 บาท  
  ค. ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 25 แรงม้า อัตรา 300 บาท  
  ง.ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรเกินกว่า 25 แรงม้า ขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท 

นายประสิทธิ์ สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกิจการ
 ที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ ในส่วนนี้อัตราค่าธรรมเนียมสามารถระบุแบบกว้างๆไว้ได้หรือไม่ เช่นการเลี้ยง
 สุกร 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท  ให้ระบุแบบกว้างๆ เป็นการเลี้ยง
 สุกร 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว  อัตราค่าธรรมเนียม 1 - 200 บาท ได้หรือไม่ เพราะหากก าหนด
 เป็น 200 บาทเลย เกรงจะเพ่ิมภาระให้กับพ่ีน้องประชาชน 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ :  เรีบยท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านประสิทธิ์ สมใจ 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้สอบถามตามท่ีได้แจ้งไว้แล้วคือทุกอย่างมีข้อยกเว้น และจะต้อง
 พิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก โค กระบือ สุกร ฯลฯ ก็ตาม 
 ส่วนใหญ่ในตัวบทกฎหมายจะเน้นใช้บังคับใช้กับผู้เลี้ยงในระบบฟาร์ม หรือเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อท า
 การค้า  
นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ :สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
 ดงแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
 ดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5   ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศ
 บัญญัติฯ  ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัติฯ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติฯ หรือไม่ เมื่อ
 ไม่มีจะถือว่าที่ประชุมยืนยันตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง  เรื่อง กิจการที่เป็น
 อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลดงแดง ได้ผ่านความเห็นชอบของสภา
 เทศบาลฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว 
 ในการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 57 ก าหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ให้ที่ประชุม
 สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่” หากสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
 บัญญัติขอให้ยกมือลงมติ 
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มติที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
 ต่อสุขภาพ  พ.ศ.2565  เป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง 1 เสียง) 

5.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ  : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ :  เสนอญัตติต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาขอ
 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากนายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ 
 ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง ได้พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากการหมดวาระ 
 (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง
 ภายในหกสิบวัน นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
 สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2565 โดย
 จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 18 กันยายน 2565 นี้ แต่ด้วยเทศบาลต าบลดงแดง ไม่ได้ตั้งงบประมาณใน
 การเลือกตั้งเอาไว้ จึงต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวนเงิน 582,899 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
 นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ  : สอบถามยอเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

นางบุผา  ดีสม ผู้อ านวยการกองคลัง : ยอดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เงินสะสมตามบัญชี
 เงินฝากธนาคาร 17,770,401364 บาท แต่ที่สามารถใช้จ่ายได้ 2,450,314.93 บาท  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
 จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน
 เงิน 582,899 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)  

5.4 การพิจารณารับโอนรถยกลาก  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ  : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลฯ 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ :  เสนอญัตติต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาการรับ
 โอนรถยกลากตามท่ีเทศบาลต าบลดงแดง ได้รับหนังสือจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กรุงเทพ มหานคร ให้ตรวจสอบสภาพรถยกลาก ขนาด 45 ตัน หมายเลขทะเบียน 99-0149  ณ 
 สถานีดับเพลิงและรถกู้ภัยลาดยาว กรุงเทพมหานคร  และให้เทศบาลต าบลดงแดงตอบกลับยืนยันการ
 รับโอนรถ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  หากพ้นก าหนดระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ นั้น 
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  เทศบาลต าบลดงแดงจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลฯเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบหรือไม่
 เห็นชอบ ให้รับโอนรถยกลากคันดังกล่าว จากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
 และด าเนินการตรวจสภาพรถคันดังกล่าว ตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งรายละเอียดของรถจะให้หัวหน้า
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน าเรียนต่อท่ีประชุม 

พ.จ.ต.สายัณห์  วิเลศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : น าเรียนต่อที่ประชุม ตามที่เทศบาลต าบลดงแดง ได้รับหนังสือ
 จากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ตรวจสอบสภาพรถยกลาก ขนาด 45 
ตัน หมายเลขทะเบียน 99-0149  ณ สถานีดับเพลิงและรถกู้ภัยลาดยาว กรุงเทพมหานคร   แ ล ะ ใ ห้
เทศบาลต าบลดงแดงตอบกลับยืนยันการรับโอนรถ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565   ต า ม ที่ ท่ า น
ปลัดเทศบาลได้น าเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น แตท่ั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาเทศบาล
ฯเสียก่อน รถคันดังกล่าวเป็นรถสิบล้อ ยี่ห้อ VOLVO  สตาร์ทไม่ติด เป็นรถท่ีจอดท้ิง ไว้มานานพอสมควรใน
ส่วนของตัวรถตามรูปภาพที่น าเสนอต่อที่ประชุมคืออยากให้ที่ประชุม พิจารณาดูถึงความคุ้มค่าเพราะต้องตั้ง
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงด้วยซึ่งน่าจะต้องตั้งไว้สูง พอสมควรเพราะเป็นรถขนาดใหญ่  

ส.ต.เอกชัย บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอต่อที่ประขุมดูจากสภาพรถยนต์ตามที่หัวหน้าฝ่าย
 ป้องกันฯน าเสนอ ตนคิดว่าน่าจะรับไว้ก่อน เมื่อไปตรวจสอบสภาพหากช ารุดผุพัง หรือดูแล้วน่าจะใช้
 งบประมาณเยอะเกินไปเราค่อยขอยกเลิกไม่ขอรับก็ได้เพราะตามที่หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯแจ้งว่า
 สามารถยกเลิกไม่ขอรับก็ได้ 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอตามท่ีดูรูปลักษณ์ตามที่เสนอมานั้นก็ดูไม่น่าจะ   
 เก่ามาก แต่อยากให้ค านึงถึงงบประมาณท่ีให้ลงไปตรวจสอบสภาพรถคันดังกล่าวด้วย แต่ตอนนี้ดูแล้ว
 ก็น่าจะรับเอาไว้ก่อน 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอสอบถามหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯเกี่ยวกับความจ าเป็น
 ในการใช้งานรถคันดังกล่าวหากรับมาแล้ว 

พ.จ.ต.สายัณห์  วิเลศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ถ้าจะถามถึงความจ าเป็นก็จ าเป็นหากมีก็เอาไว้คอยยกของ
 หนักๆหรือไว้ให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาแต่ท้ังนี้เราต้องค านึงถึง
 งบประมาณในการเคลื่อนย้าย ซ่อมบ ารุงด้วย เพราะรถเป็นรถขนาดใหญ่ บังคับใช้งานด้วยระบบ   
 ไฮดรอลิก  

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอต่อที่ประชุม ตนเห็นว่าในความจ าเป็นนั้นก็คง
 จะจ าเป็นอยู่ในการใช้งาน แต่อยากให้ค านึงถึงงบประมาณท่ีจะต้องเสียไปกับการเคลื่อนย้ายรถ และ
 การซ่อมบ ารุงรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยอีกทั้งเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมานานผ่านการ
 ท างานหนักมาพอสมควร งบปะมาณในการซ่อมบ ารุงตนคิดว่าน่าเยอะพอสมควร ในส่วนของการใช้
 จริงทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะใช้ยกสิ่งของที่ไม่น่าจะเกิน 1 ตัน วิเคราะห์ตามสภาพแวดล้อมของชุมชน  ตน
 จึงขอเสนอเพ่ือเป็นแนวคิดต่อที่ประชุมในการพิจารณาจะรับหรือไม่รับ โดยส่วนตัวตนคิดว่าไม่ควรรับ
 เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีเสียไป 
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นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนออยากให้รับไว้ก่อน เมื่อรับมาแล้วหากคิดว่าไม่
 คุ้มค่ากับการใช้งานด้านการยกลากสิ่งของก็ให้ดัดแปลงเป็นรถประเภทอ่ืน เช่น รถขยะ ก็น่าจะได้ 
 เพราะหากเราไม่รับเกรงจะมีปัญหากับการขอความอนุเคราะห์รถมาใช้งานภายหลังได้ เพราะเมื่อทาง
 กรมป้องกันฯได้อนุมัติให้แล้วเราไม่รับ ภายหลังขอไปอาจจะไม่รับพิจารณาเทศบาลของเราก็ได้ 

พ.จ.ต.สายัณห์  วิเลศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ในการรับรถมาจะต้องมีอายุเกิน 2 ปี ขึ้นไปจึงจะสามารถท า
 การปรับเปลี่ยน ดัดแปลงสภาพรถเพ่ือการใช้ประโยชน์อื่น  

นายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : ไม่อยากให้รับเพราะอยากให้ค านึงถึงงบประมาณ หากน า
 งบประมาณในการเคลื่อนย้ายและซ่อมบ ารุงรถยกลากคันดังดังมาซ่อมรถเครนที่เรามีอยู่นั้นดูแล้ว    
 คุม้ค่ากว่า 

นางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : สอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
 ว่าตามความคิดของทางหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯเห็นว่าควรรับหรือไม่ และหากไม่รับจะกระทบกับการที่
 เราท าเรื่องขอไปใหม่ไหมในปีงบประมาณหน้าหรือไม่  

จ.อ.สายัณห์  วิเลศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ : ตามท่ีตนได้สอบถามเพ่ือนที่มีความรู้เรื่องรถ เพ่ือนเขาแนะน าว่า
 ไม่น่าเล่น เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อ VOLVO  เป็นรถนอกอะไหล่ค่อนข้างจะหาอยากและราคา
 แพง  อีกท้ังปัญหาที่จะเกิดคือ ตอนที่จะเคลื่อนย้ายมา จะมาอย่างไร เพราะรถสตาร์ทไม่ติด ยางรถ
 แบนทั้งหมดสิบล้อ และตามที่ท่านประภาศรี หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สอบถามว่าจะ
 กระทบกับการที่เราจะท าเรื่องขอเข้าไปใหม่ในปีงบประมาณหน้านั้น ตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน    

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : เพ่ิมเติม แค่งบประมาณในการเปลี่ยนยางล้อรถ และท าให้รถสตาร์ท
 ติดก็คงจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควร  จึงอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านพิจารณาให้ดีว่าเกิด
 ความคุ้มค่าหรือไม่ก่อนจะขอมติที่ประชุม 

นายอุดม  บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯได้หารือกันแล้วจึงขอให้
 ประธานสภาฯขอมติที่ประชุม 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามอีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นรับโอนรถยกลาก จากส านักป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม :   - ไม่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบไม่ม ีไม่เห็นชอบ 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง)  

 5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งรายการใหม่ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
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นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : จากการตรวจสอบงบประมาณตามเทศ
 บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลดงแดง แผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณบางรายการเอาไว้ แต่มีความจ าเป็น ที ่
 จะต้องด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณปัจจุบัน  ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอและเพ่ือให้การ
 ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ งบประมาณ  ๑๕๖,๐๐๐  บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 โอนลด 
 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/

 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ 
 ๑๐  งบประมาณตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

 2.แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชุน/งบบุคลากร/
 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)/ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  
 ๗๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ  ๑๙๒,๓๑๐  บาท ขอโอนลด  ๖,๐๐๐  บาท 

 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท 
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง ๖๑  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสาม
 แยกทางไปโรงสีชุมชน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๑๐  หน้า  ๑  รายการที่  ๑ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถาม
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งรายการใหม่ 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง)  
  5.5 การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
 ไว้จ่ายเหลื่อมปี 

  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ขอให้ผู้บริหารเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
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นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ :  ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลดงแดง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งาน
 ก่อสร้าง/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ มีโครงการที่
 จะต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
 จ านวน  ๑๘  โครงการ เพ่ือให้โครงการก่อสร้างได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึง
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
 18 โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,976,000 บาท ดังนี ้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท                  
  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่
 น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการนานายวิระ  ค าแก้ว ถึงบ้านนานางล าไย   บรรจง 
(อ้างอิง ตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบบัที่  ๗  หน้า ๓ รายการที่  ๕ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๓  งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 
ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

 ๔๒ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๒๐  เมตร จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้าน นางสาน   
 ขุมข า  (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๓ รายการที่  ๔ 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท                  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
 ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๒๐  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 จ านวน  ๑  ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนายประยวน   สีตา ถึงวัดสวนแสงแก้ว (อ้างอิงตาม
 แบบมาตรฐาน ท.๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๖ รายการที่  ๑๐ 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท                  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓  เมตร ยาว  ๗๗  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
 ๒๓๑ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
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 จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนางหลั่น  มากมูล ถึงสวนนายทองจันทร์   พลแสง 
 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน    ท.๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๔ รายการที่  ๖ 

    ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) งบประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท 
ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.              

 ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นโครงการจากร้านแม่ล ามูล การเกษตร ถึงไหล่ทางกลางบ้าน  
 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๕ รายการที่  ๘ 

   ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๒) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท                  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย

 กว่า ๑๓๐ ตร.ม.)จุดเริ่มต้นโครงการจากนาของนางสาวบัวพาด ราโช(อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน      
 ท.๑ –๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๕ รายการที่  ๙ 

   ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑) งบประมาณ ๓๑,๐๐๐ บาท  
 ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.             
 ไม่น้อยกว่า ๕๒ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐  เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้า
 บ้าน นางนัยนา   ไชยสิม  ถึงบ้านนางอุดม   เทพธานี (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๒ รายการที่  ๒ 

  ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๒)  งบประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ บาท 
 ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
 ๒๒๘ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๒๐  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 จ านวน  ๑  ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  ถึงสี่แยกบ้านนางบัวรอง  ศรีสวัสดิ์ 
 (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๒ รายการที่  ๓ 
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  ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพียขันธ์ หมู่ที่  ๖  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท                  

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   
 ๒๓๑ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากแยกบ้านนายประหยัด   ตรีสอน ถึงบริเวณหอประปา (อ้างอิง
 ตามแบบมาตรฐาน  ท.๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๔ รายการที่  ๗ 

  ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ                  
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.         
 ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๒๐  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางหวัน  มูลมณี (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ 
 – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๑  รายการที่  ๑ 

   ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ  
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.           
 ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.) ไหล่ทางลูกรังสองข้างเฉลี่ยข้างละ  ๐.๒๐  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าบ้านนายเรืองศักดิ์  วงค์อามาตย์ ถึงร้านค้าแม่
 ทองหล่อ (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๖  รายการที่  ๑๑ 
๑๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ 

๔๘,๐๐๐ บาท   
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง           

 ๖๓ เมตร (แบบผ่าซีก) และวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง     
 ๐.๔ x  ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน ความยาวรวม ๘๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการจาก
 บ้านนายสมชาติ  ถนัดค้า ถึงสามแยกสถานีนายสุขวัฒน์  พิบูลย์(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานท.๑ – 
๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๙  รายการที่  ๑๖ 
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๑๓. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท                  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทางรวมสองข้างยาว ๒๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร               
 (หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๒๔๑ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 
 จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกโรงเรียนบ้านกอก ถึงบ้านนางจี  ทุมลา (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน      
 ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า ๗ รายการที่  ๑๓ 

๑๔. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท 
ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพ้ืนที่ คสล.       

 ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร.ม.) จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้าน นายสมชาติ   ถนัดค้า ถึงสามแยกสถานีนาย
 สุขวัฒน์  พิบูลย์  (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท. ๑ – ๐๑)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๗ รายการที่  ๑๒ 
 

๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  บ้านดงแดง หมู่ที่  ๑๖ งบประมาณ           
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔ เมตร จ านวน  ๗๐ ท่อน         
 บ่อพักระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  ๘  บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
 จุดเริ่มต้นโครงการจากจุดเดิมหน้าบ้าน นายสุคิด   บุตราช ถึงหน้าบ้านนางแก้ว   สีหานาม  (อ้างอิง
 ตามแบบมาตรฐาน     ท.๒ – ๐๓)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๙  รายการที่  ๑๗ 

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนคันดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท  
จุดเริ่มต้นจากปากน้ าดงหนองเอียด ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแดง (อ้างอิงตามแบบเทศบาลต าบล  

 ดงแดงก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๘  รายการที่  ๑๕ 

๑๗. โครงการขุดลอกหนองคางคก บ้านเขวา หมู่ที่ ๓  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ปริมาณงาน กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (ปริมาณดินขุดไม่น้อยบกว่า 

 ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ๑  ป้าย (อ้างอิงตามแบบเทศบาลต าบลดงแดง
 ก าหนด) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๗  หน้า  ๑๑  รายการที่  ๑ 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท  
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง  ๔  เมตร ระยะทาง ๖๑  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง   
 สามแยกทางไปโรงสีชุมชน (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่  ๑๐  หน้า  ๑  รายการที่  ๑ 

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : สอบถามที่ประชุมมีสมาชกสภาเทศบาลฯมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี
 จึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565 ไว้จ่ายเหลื่อมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ  1,996,000 บาท 

มติที่ประชุม :   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง)  
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 :  ฝากทางสมาชิกสภาเทศบาลฯแจ้งประสานเกี่ยวกับ
 โครงการทอดเทียนรวมว่ามีหมู่บ้านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดเทียนรวมหรือไม่ 
 ให้รีบแจ้งเข้ามาเพ่ือขอรับงบประมาณจากทางเทศบาลฯ 

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ฝากทางผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหา 

  1.เรื่องไฟฟ้ามุมมืดมีหลายจุด คือ บ้านงูเหลือม หน้าบ้านนางบุษบา มหันต์  ต้องการติดตั้ง
 ไฟฟ้ามุมมืดเพราะกลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเลยขอให้ทางเทศบาลเข้าไปติดตั้งไฟฟ้ามุมมืดให้ และ
 บ้านผือฮี ม.2 หน้าบ้านนายค าภา  วงศ์อามาตย์ ไฟไม่ติด 

  2.เรื่องขยะ ฝากทางผู้บริหารช่วยสั่งการให้รถเก็บขยะไปเก็บขยะที่บ้านผือฮี ม.2,11 ด้วย 
 เพราะขยะเยอะ อีกท้ังใกล้วันจะมีการประชุมคณะสงฆ์ ที่วัดไตรภูมิบ้านผือฮี ในวันที่ 30 สิงหาคม 
 พ.ศ.2565 นี ้

  3.เรื่องถนนช ารุด มีน้ าขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากให้ทางผู้บริหารจัดหางบประมาณลงไป
 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ด้วย เนื่องจากเป็นฤดูฝน เมื่อมีน้ าท่วมขังท าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลาย
 ซึ่งพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
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นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 :เสนออยากให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
 ประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ 

นายรัชพล ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : ในส่วนนี้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ได้ตั้งเอาไว้อยู่ รอให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดงผ่านพ้น
 ไปก่อนค่อยท าการหารือใหม่อีกครั้ง 

นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : แจ้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการล้มที่หน้าบ้าน             
 นางศิริวรรณ  วงศ์ค า บ้านเขวา ม.10  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.   

(ลงชื่อ)                         ผูจ้ดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

    (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                     (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                      ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 (ลงชื่อ)       
                           (นายอุดม  บุญพา)                

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                                
                       ประธานคณะกรรมการฯ    

(ลงชื่อ)           
                      (นายธงชัย  จันทร์เหลือง)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)  
    (ส.ต.เอกชัย   บุตรสอน)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                   
                            คณะกรรมการ    


